

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ตระหนักด้านความปลอดภัยของบุคลากร จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2560” 30 สิงหาคม 2560

รศ.นพ.จิตตินันต์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่างานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2560” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งคุกคามและความปลอดภัยในการทำงาน สร้างเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

ทั้งนี้โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในกระบวนการทำงานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ พบได้เกือบทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยแต่ละหน่วยงานจะมีโอกาสในการสัมผัสสิ่งคุกคามที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะงาน แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพในระดับสูงกว่าบุคลากรด้านอื่นๆ แต่บางครั้งอาจมองข้ามหรือละเลยการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อสร้างความตระหนักและการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือระเบียบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญความปลอดภัย การบรรยาย เรื่อง “การจัดการความเครียดในการทำงาน” วิทยากรโดย พญ.วีระวรินทร์ เจริญพร แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ฐานกิจกรรม 6 ฐาน เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ฐานกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ถนน ฐานการล้างมือ ฐานทดสอบสมรรถภาพปอด ฐานการตรวจวัดมวลร่างกาย ฐานอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครอนามัย และฐานการใช้ถังดับเพลิง การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงบอร์ดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นต้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาล และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 0 2926 9916-8 ในวันและเวลาราชการ

มีต่อด้านหลัง ➡

งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2926 9310-1 โทรสาร 0 2926 9429



TU walk & run : 30th anniversary TU Hospital

เดิน-วิ่ง **30** ปี รพ.ธรรมศาสตร์

30
Anniversary
Thammasat University Hospital
5th December 2017



(Fun Run) **5km.** **10km.** **21km.**

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00-10.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -30 กันยายน 2560



สมัครได้ทาง บุคคลทั่วไป <http://tu-hospital.thai.run>
บุคลากร และนักศึกษา มร. (ปัจจุบัน) <http://tuhospitalwalkandrun.thai.run>



นฤกร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่าว

